



Ages & Stages
Questionnaires®

Social-Emotional

SECOND EDITION

ASQ®:SE-2 là gì?

5 năm đầu đời của con bạn rất quan trọng. Sự phát triển cảm xúc – xã hội lành mạnh của con bạn hình thành nền tảng cho việc học tập suốt đời. ASQ:SE-2 là một bộ các bảng hỏi về hành vi và sự phát triển cảm xúc – xã hội ở trẻ nhỏ. Bộ có chín bảng hỏi cho các độ tuổi khác nhau nhằm đánh giá sàng lọc cho trẻ từ 1 tháng đến 6 tuổi.

ASQ:SE đã được phụ huynh sử dụng trong hơn 15 năm nay. Bảng hỏi này cung cấp thông tin để biết trẻ phát triển cảm xúc – xã hội theo đúng tiến độ. Bảng hỏi giúp bạn đánh dấu các cột mốc phát triển quan trọng của con cũng như giải quyết sớm nhất bất kỳ mối lo lắng về phát triển của con. ASQ:SE-2 có thể giúp xác định các điểm mạnh về cảm xúc – xã hội của con bạn và các lĩnh vực mà con bạn có thể cần hỗ trợ.

Là cha mẹ hoặc người chăm sóc, bạn là nguồn cung cấp thông tin tốt nhất về con bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế ASQ:SE-2 để *bạn* hoàn thành. Bạn sẽ chỉ cần 10 đến 15 phút trả lời bảng hỏi. Thật nhanh chóng và dễ dàng. Sau đây là cách hoàn thành bảng hỏi ASQ:SE-2:

- Trả lời mỗi câu hỏi bằng cách đánh dấu “thường xuyên hoặc luôn luôn”, “thỉnh thoảng” hoặc “hiếm/ít khi hoặc chưa bao giờ”. Trả lời dựa trên những gì bạn biết về con bạn.
- Lưu ý nếu có bất kỳ hành vi nào khiến bạn lo lắng.
- Hãy nhớ rằng câu trả lời của bạn giúp cho thấy điểm mạnh của con bạn và các lĩnh vực mà con có thể cần hỗ trợ.
- Sau khi bạn hoàn tất, bác sĩ của con bạn sẽ thảo luận kết quả với bạn.

Nếu sự phát triển cảm xúc – xã hội của con bạn là đúng tiến độ, thì bạn không cần phải làm gì thêm. Nếu có thắc mắc, thì bác sĩ của con sẽ giúp bạn biết được các bước tiếp theo. Khi con nhận được hỗ trợ sớm để can thiệp các hành vi gây lo ngại, các hành vi có vấn đề của con có thể được ngăn chặn trước khi phát triển thành khó khăn hơn khi con lớn lên.

Bạn giữ vai trò quan trọng trong việc học tập và phát triển của con bạn. Việc hoàn thành bảng hỏi ASQ:SE-2 giúp bạn đảm bảo rằng con bạn có một khởi đầu tuyệt vời!

**Để tìm hiểu thêm, vui lòng trao đổi với chuyên gia
chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục của bạn,
hoặc tham khảo www.agesandstages.com.**